



ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ)
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่เลข ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	หมายเหตุ
๐๑	นายยงวิทย์ พากเพียร	ปวช.(ช่างยนต์)	คุณสมบัติครบถ้วน

(นายณภัทร หงษ์สุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

(นายหนูเกนต์ เพียรทำ)
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว



ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จะดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

๑. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การทดสอบภาคความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของตำแหน่ง) โดยให้คณะกรรมการออกข้อสอบเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือทิศทางว่าจะสอบให้มีความเหมาะ
กับตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ดังนี้

- ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม ของประเทศไทย
- ๑.๒ ความรู้ในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- ๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

พระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

๑. เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถนะ โดยให้คณะกรรมการออกข้อสอบเป็นผู้
กำหนดแนวทางหรือทิศทางว่าจะสอบให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งแบบใดตามความเหมาะสม เช่น ทดสอบขับ
รถยนต์ ทดสอบสมรรถนะร่างกายโดยการวิ่ง ทดสอบการต่อและม้วนสายดับเพลิง ทดสอบการเชิญธงชาติ ฯลฯ
(๕๐ คะแนน) โดยจะดำเนินการสรรหาฯ และทดสอบสมรรถนะภาคสนามในพื้นที่ที่เหมาะสม

๒. เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) โดยการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความสามารถ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ เป็นต้น (๑๐๐ คะแนน) โดยจะดำเนินการสรร
หาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

โดยผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพและนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงตัวในวันทำการสรรหาและเลือกสรรด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายหนูเกณท์ เพียรทำ)

นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว